

Thành ủy tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW

Sáng 25-12, Thành ủy tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vinh và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Thành ủy về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, thời gian qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW được Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo triển khai quyết liệt. Theo đó, việc triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị của thành phố bảo đảm tiến độ đề ra. Tại hội nghị, các đại



Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (giữa), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vinh (bên trái) và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

biểu tập trung thảo luận kỹ lưỡng tổng thể để án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trước khi trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định. NGỌC PHÚ

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Chiều 25-12, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng dự và phát biểu chỉ đạo. Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Xuân Thắng và Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong năm 2024. Đồng thời, thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và đề nghị ủy ban kiểm tra các cấp nghiêm túc khắc phục; đề ra các giải pháp để nâng cao chất lượng trong thời gian đến.

Bí thư Thành ủy đề nghị ủy ban kiểm tra các cấp tập trung kiểm tra, giám sát, trọng tâm là giám sát đối với việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về đại hội đảng



Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (giữa) trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng" của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho hai cá nhân. Ảnh: AN NHIÊN

bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng; tập trung tham mưu công tác nhân sự ủy ban kiểm tra các cấp gắn với công tác luân chuyển, điều động, kiện toàn nhân sự theo kế hoạch đề ra. XEM TIẾP TRANG 2

ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Tạo sức bật mới để Đà Nẵng phát triển

Trong Nghị quyết số 169/NQ-CP về ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nêu rõ: Tạo ra sức bật mới nhằm phát triển Đà Nẵng xứng đáng với vai trò là trung tâm và là đầu tàu, dẫn dắt vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ.

TRANG 3

GIẢI BÚA LIÊM VÀNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2024

Phản ánh sinh động thực tiễn công tác xây dựng Đảng

Theo nhận định của Ban Chỉ đạo Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liêm vàng) thành phố Đà Nẵng năm 2024, đề tài của các tác phẩm dự giải phong phú, nhất là các kết luận, nghị quyết mới về xây dựng và phát triển Đà Nẵng được các tác giả thể hiện công phu, chất lượng, xứng đáng với thương hiệu của giải.

TRANG 2

Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Festival "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" được Thành đoàn phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức từ năm 2020 đến nay nhằm nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phong trào khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên.

TRANG 5

Tiếp tục đầu tư trang thiết bị dạy và học

Trang thiết bị dạy học có vai trò quan trọng để thực hiện yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học, giúp hoạt động giáo dục đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên, một số cơ sở giáo dục đang thiếu trang thiết bị dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, đòi hỏi nhà trường phải linh hoạt thích ứng.

TRANG 3



Phong trào nghiên cứu, thiết kế sản phẩm STEM phục vụ dạy và học được đồng đạo các trường trên địa bàn thành phố hưởng ứng thực hiện. Ảnh: KHÔI NGUYỄN

Công ty CP Cao su Đà Nẵng được tôn vinh Top 10 thương hiệu Sao Vàng đất Việt 2024

Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam vừa tổ chức trao Giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2024. Giải được phát động từ tháng 7-2024, ban tổ chức giải đã tiến hành chọn lựa 293 doanh nghiệp của 53 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để cử tham gia giải thưởng. Trải qua quá trình bình chọn khoa học, minh bạch, khách quan gồm các vòng sơ tuyển, thẩm định thực tế và chung tuyến, Hội đồng bình chọn đã lựa chọn ra Top 10 - Top 100 - Top 200 thương hiệu Sao Vàng đất Việt năm 2024.

Top 10 Sao Vàng đất Việt 2024 gồm các thương hiệu: Công ty CP FPT; Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận; Ngân hàng Thương mại CP Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP; Công ty CP Đầu tư Tập đoàn Tân Á Đại Thành; Công ty CP Stavian Hóa chất; Công ty CP Tập đoàn KIDO; Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền; Công ty CP Cao su Đà Nẵng; Công ty CP Traphaco.

Qua 21 năm triển khai (2003-2024), Giải thưởng Sao Vàng đất Việt hiện đã trở thành niềm tự hào của doanh nghiệp Việt Nam trong hội nhập quốc tế, được xã hội và giới doanh nghiệp đặc biệt ghi nhận. Đến nay, qua 14 lần tổ chức, Giải thưởng Sao Vàng đất Việt đã bình chọn và tôn vinh 2.527 lượt thương hiệu, sản phẩm tiêu biểu Việt Nam.

GIAPHÚC

Việt Nam trở lại là "ngôi sao" tăng trưởng của ASEAN

Việt Nam đã trở lại là "ngôi sao tăng trưởng" của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Đây là nhận định của ngân hàng HSBC khi đánh giá tình hình phát triển kinh tế trong năm qua của Việt Nam. Đánh giá của HSBC cho hay, kinh tế Việt Nam không ngừng phục hồi trong cả năm 2024, tốc độ tăng trưởng kinh tế vươn lên mức 6,9% và 7,4%

XEM TIẾP TRANG 2

Những kết quả nổi bật trong công tác khuyến học năm 2024

Năm 2024, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được Hội Khuyến học thành phố triển khai sâu rộng và đạt những kết quả đáng khích lệ. Trong đó, nổi bật là các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với yêu cầu đề ra.

TRANG 4



SINGAPORE - VIỆT NAM

Chờ đẳng cấp lên tiếng

20 giờ hôm nay (26-12), trên sân Jalan Besar, đội tuyển Việt Nam gặp Singapore tại bán kết ASEAN Cup 2024. Làm khách trên sân có nhân tạo trước "những chú sư tử biển" mang đến nhiều thách thức, nhưng người hâm mộ chờ đợi thấy trò HLV Kim Sang-sik khẳng định bản lĩnh, giành kết quả tốt để chiếm ưu thế trước trận bán kết lượt về trên sân nhà.

TRANG 6



TRONG SỐ NÀY

Thúc đẩy quyền tham gia các hoạt động xã hội của trẻ em

TRANG 5

Liên Hợp Quốc thông qua "Công ước Hà Nội" về tội phạm mạng

TRANG 6

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(TIẾP THEO TRANG 1)

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương của Trung ương, Thành ủy về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đề án sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Đặc biệt, tập trung công tác kiểm tra, giám sát trách nhiệm và sự chấp hành của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong việc thực hiện các nội dung của đề án. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và ủy ban kiểm tra các cấp phải đi đầu trong việc thực hiện để án chuyển đổi số vừa được Ban Bí thư ban hành; tập trung thực hiện việc số hóa hồ sơ của ngành kiểm tra từ thành phố đến cấp cơ sở; tập trung việc chính lý hồ sơ, tài liệu của nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, nhiệm vụ năm 2025 có khối lượng công việc lớn, tính chất phức tạp, còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi sự cố gắng nhiều hơn nữa của đội ngũ kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp, tin tưởng với kết quả đạt được, toàn ngành sẽ vượt qua để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2025.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2024, Thành ủy, Ban

Thường vụ Thành ủy và cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố. Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy đảng chú trọng xây dựng chương trình, kế hoạch, lựa chọn nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát phù hợp tình hình thực tế địa phương, đơn vị, bảo đảm tính toàn diện. Đồng thời, tập trung vào một số vấn đề bức xúc được dư luận quan tâm để đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát và tiến hành theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát thời gian qua đem lại hiệu quả thiết thực; trong xem xét xử lý kỷ luật luôn thận trọng, tuân thủ nguyên tắc, quy trình, thủ tục và thẩm quyền, công khai kết quả xử lý trên các phương tiện thông tin, truyền thông.

Năm 2025, cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, nhất là người đứng đầu nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm đối với công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng, triển khai chương trình kiểm tra, giám sát năm 2025 bảo

đảm toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao; trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng; việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện tốt, chất lượng công tác kiểm tra chuyên đề, nắm tình hình, tập trung kiểm tra, giám sát, phát hiện dấu hiệu vi phạm trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận xã hội quan tâm. Thường xuyên quán triệt trong đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp việc thực hiện nghiêm Quy định số 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới...

Tại hội nghị, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng" cho hai cá nhân.

AN NHIÊN

Việt Nam trở lại là "ngôi sao" tăng trưởng của ASEAN

(TIẾP THEO TRANG 1)

trong quý 2 và quý 3, năng dư báo tăng trưởng cả năm 2024 từ 6,5% lên 7%. HSBC vẫn giữ nguyên mức dự báo tăng trưởng năm 2025 là 6,5%. HSBC lưu ý rằng sự phục hồi kinh tế không chỉ giới hạn trong ngành điện tử tiêu dùng mà còn lan rộng sang nhiều lĩnh vực khác. Tiêu dùng trong nước đang dần cải thiện. Sản xuất và thương mại tiếp tục dẫn đầu xu hướng tăng trưởng, dù vẫn còn lo ngại những tác động của bão Yagi sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng.

Việt Nam tiếp tục thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

nhờ triển vọng nhìn chung tích cực. Mặc dù tốc độ tăng trưởng vốn FDI đăng ký mới đã chững lại trong quý 3, nhưng các lĩnh vực ngoài sản xuất (như bất động sản và năng lượng) vẫn thu hút thêm đầu tư. HSBC nhận định các nhà đầu tư vẫn cam kết hỗ trợ Việt Nam mở rộng năng lực sản xuất. Tổng cộng 21,68 tỷ USD đã được giải ngân trong năm 2024, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023. Đây là năm thứ ba liên tiếp vốn FDI giải ngân của Việt Nam vượt 20 tỷ USD.

TTXVN

Tổng kết dự án Phát triển báo chí Việt Nam giai đoạn 2020-2024

Ngày 25-12, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tổng kết dự án "Phát triển báo chí Việt Nam giai đoạn 2020-2024". Đây là chương trình mang tính chiến lược, hỗ trợ sự phát triển bền vững của báo chí cách mạng Việt Nam, tạo điều kiện để báo chí nước ta hòa nhập với xu thế phát triển chung của thế giới.

Dự án Phát triển báo chí Việt Nam giai đoạn 2020-

2024 đã triển khai thành công hơn 30 hoạt động, tiếp cận được với hơn 15.000 nhà quản lý, phóng viên báo chí trên toàn quốc, với tổng ngân sách dành cho các hoạt động gần 17 tỷ đồng. Các hoạt động nổi bật của dự án tập trung vào các khóa tập huấn chuyên sâu, trang bị kỹ năng chuyên đổi số, sử dụng công nghệ hiện đại, kỹ năng viết báo, sử dụng hình ảnh và phỏng vấn chuyên nghiệp... Dự án Phát triển

báo chí Việt Nam đã nhận được sự đồng hành và hỗ trợ từ Vinamilk trong việc tổ chức các hoạt động đào tạo và kết nối công đồng báo chí, tạo ra nền tảng vững chắc để báo chí Việt Nam tiếp tục phát triển theo hướng đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin của xã hội, hội nhập với thế giới, góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường.

Báo TIN TỨC

19 hoạt động, nhiệm vụ điều phối, quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn trong năm 2025

Ngày 25-12, Ban Điều phối quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng tổ chức phiên họp định kỳ cuối năm 2024 nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong công tác phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên nước, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời, dự báo kịch bản nguồn nước mùa cạn năm 2025 và thảo luận, đề xuất những giải pháp mới, phù hợp trước những thách thức ngày càng lớn và có giải pháp hữu hiệu để ứng phó, giảm thiểu tối đa các tác hại do nước gây ra cũng như sử dụng nước hiệu quả, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước trên toàn lưu vực trong năm 2025.

Tại phiên họp, Ban Điều phối quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng đề xuất lãnh đạo 2 địa phương 19 hoạt động, nhiệm vụ phi công trình và công trình thực hiện trong năm 2025. Trong đó, 10 hoạt động như xây dựng quy chế phối hợp giữa các bên liên quan để điều hành việc vận hành xả nước của các hồ chứa thủy điện trong các tình huống bất thường; giám sát việc vận hành xả nước của các nhà máy thủy điện trên thượng nguồn của lưu vực sông; xây dựng phương án, kế hoạch sử dụng và dự trữ nước để bảo đảm cấp nước an toàn mùa cạn; phối hợp nghiên cứu, lựa chọn vị trí khai thác nước trên sông Thu

Bồn để cấp nước cho vùng hạ du; kiến nghị các bộ, ngành Trung ương nghiên cứu, đánh giá biến động dòng chảy, lòng dẫn khu vực công trình chính trị sông Quảng Huế và có kế hoạch đầu tư, sửa chữa công trình; khai thác, sử dụng hệ thống quan trắc môi trường nước tự động, liên tục trên lưu vực sông... 9 nhiệm vụ, giải pháp công trình và phi công trình như đắp đập tạm trên sông Quảng Huế để bảo đảm cấp nước an toàn cho hạ du sông Vu Gia; đề xuất các bộ, ngành Trung ương xây dựng kịch bản nguồn nước, rà soát và điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn...

HOÀNG HIỆP

Chính trị

GIẢI BÚA LIÊM VÀNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2024

Phản ánh sinh động thực tiễn công tác xây dựng Đảng

Theo nhận định của Ban Chỉ đạo Giải búa liêm vàng thành phố Đà Nẵng năm 2024, đề tài của các tác phẩm dự giải phong phú, nhất là các kết luận, nghị quyết mới về xây dựng và phát triển Đà Nẵng được các tác giả thể hiện công phu, chất lượng, xứng đáng với thương hiệu của giải.

Chủ động phối hợp triển khai đồng bộ

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đoàn Duy Tân, Trưởng ban Chỉ đạo Giải Búa liêm vàng thành phố năm 2024, cho biết ngay sau khi Ban Tổ chức Trung ương phát động, Thường trực Thành ủy giao đơn vị chủ trì, phối hợp các cơ quan triển khai giải trên địa bàn thành phố; phối hợp tổ chức bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí. Bên cạnh đó, các hoạt động trao đổi về các mô hình hay trong thực tiễn Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, một số nội dung về công tác truyền truyền và việc lựa chọn đề tài tham gia Giải Búa liêm vàng năm 2024 được Ban Chỉ đạo quan tâm chỉ đạo.

Các cấp ủy đảng, địa phương, cơ quan và cơ quan báo chí đã xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện, tuyên truyền rộng rãi về Giải Búa liêm vàng toàn quốc và thành phố để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng trên địa bàn thành phố được biết; chủ động giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc, nhà báo, phóng viên có kế hoạch cụ thể để tham gia giải. Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp các cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình hoạt động tác nghiệp cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên báo chí nhằm có thêm tài liệu, thông tin và đề tài sáng tác tác phẩm. Đội ngũ phóng viên, báo chí tích cực bám cơ sở để



Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Trọng Hùng (giữa) trao giải Khuyến khích Giải Búa liêm vàng thành phố năm 2023 cho các tác giả. Ảnh: PV

viết bài, sáng tác tác phẩm, phản ánh tình hình mới nhất đến bạn đọc, khán giả truyền hình trên các lĩnh vực đời sống. Qua đó, có 22 đơn vị tham gia giải thành phố với 87 tác phẩm, trong đó có 17 bài viết, 47 tác phẩm báo in/điện tử (39 báo in, 8 báo điện tử), 15 tác phẩm truyền hình (1 phim tài liệu, 11 phóng sự, 3 tọa đàm) và 8 tác phẩm phát thanh.

Theo Trưởng ban Chỉ đạo giải, công tác tổ chức xét chọn các tác phẩm dự giải năm nay được tổ chức đúng thời gian. Thành phần Hội đồng Giám khảo gồm các thành viên là lãnh đạo các cơ quan báo chí tại địa phương và Trung ương, bảo đảm tính khách quan, công bằng khi chấm điểm. Ban Chỉ đạo và Hội đồng Giám khảo đã sớm họp và thống nhất cách thức, quy định việc chấm điểm, chủ động trong việc chấm điểm tác phẩm dự thi.

Qua kết quả chấm, xét chọn tác phẩm dự thi tại thành phố, Ban Chỉ đạo và Hội đồng Giám khảo đã chọn ra 66 tác phẩm dự thi Giải Búa liêm vàng toàn quốc năm 2024 đúng thể lệ và thời gian quy định. Đồng thời, tổng

hợp kết quả chấm điểm, xét chọn giải thành phố; qua đó chọn trao 17 giải, gồm 2 giải tập thể xuất sắc và 15 giải tác phẩm (2 giải A, 2 giải B, 4 giải C và 7 giải Khuyến khích); bổ sung 1 giải tập thể cho quận, huyện có nhiều bài viết về xây dựng Đảng của tác giả không chuyên và 3 giải tác phẩm (đồng hạng) của tác giả không chuyên viết về xây dựng Đảng đạt chất lượng.

Phản ánh sinh động nhiều lĩnh vực

Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Trọng Hùng, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo, cho biết số lượng đơn vị gửi tác phẩm dự thi năm nay tăng 146,7%, số lượng tác phẩm tăng 126% so với năm 2023. Các tác phẩm phản ánh khá đầy đủ, sinh động và toàn diện về công tác xây dựng Đảng của thành phố trên nhiều lĩnh vực; tuyên truyền sâu rộng về kết quả thành công cũng những nội dung mới trong văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên

tạc của các thế lực thù địch; phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng. Đồng thời, phản ánh niềm tin, khí thế, động lực mới, sự hứng khởi đưa nghị quyết các cấp của Đảng vào cuộc sống; triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chủ trương, chính sách phát triển thành phố theo tinh thần Kết luận số 79-KL/TW của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 136/2024/QH15 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thi điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên; các giải pháp cần triển khai để khắc phục tình trạng né tránh, dùn dẩy, sợ sai, sợ trách nhiệm; nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm; công tác dân vận, gương điển hình tiên tiến trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền.

Các tác phẩm tham gia Giải Búa liêm vàng năm 2024 không chỉ là sự phản ánh sinh động những sự kiện quan trọng, những thành tựu đáng nhớ, những tâm gương điển hình trong công cuộc xây dựng thành phố mà còn cùng có niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, chính sách của Nhà nước, xây dựng niềm hy vọng vào sự chuyển biến tích cực hơn trong tương lai của thành phố. Đặc biệt, các tác phẩm đạt giải khá phong phú về mặt thể loại như phóng sự, phản ánh, bình luận của báo viết và báo hình, phim tài liệu; được đầu tư công phu, sâu sắc tư liệu đầy đủ; chủ đề đa dạng, nhiều lĩnh vực mới, có tính đột phá, vấn đề đủ luận và xã hội quan tâm; quá trình hình thành và phát triển của thành phố. Mỗi tác phẩm đã góp thêm một góc nhìn đa dạng về quá trình xây dựng Đảng bộ thành phố trong năm qua và hướng đến một tương lai tốt đẹp.

NGỌC PHÚ



Câu nói hỗ trợ phụ nữ, trẻ em nghèo

Quý Báo trợ trẻ em thành phố (Số Lao động, Thương binh và Xã hội) có chức năng vận động, tiếp nhận và phân bổ nguồn lực hỗ trợ trẻ em và phụ nữ nghèo. Qua đó tiếp sức cho hàng trăm trẻ em nghèo, phụ nữ khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Gia đình Nguyễn Bảo Nỳ (học sinh lớp 2, Trường Tiểu học Hai Bà Trưng, quận Sơn Trà) thuộc diện hộ nghèo. Bố Nỳ mất do tai nạn lao động, mẹ làm chài cá thuê nuôi 3 con ăn học, cả gia đình sống nhờ nhà ông bà ngoại, cuộc sống khó khăn. Dù vậy, Nỳ luôn cố gắng vươn lên, đạt thành tích tốt trong học tập. Để tiếp sức đến trường, Quý Báo trợ trẻ em thành phố trao học bổng 6 triệu đồng giúp gia đình trang trải chi phí học tập cho em. Chị Nguyễn Thị Lập (mẹ Nỳ) chia sẻ: "Tiền công làm thuê mỗi ngày khoảng 100.000 đồng, để xén mới đủ chi phí ăn uống, sinh hoạt cho 4 mẹ con. Dù các con được miễn học phí nhưng còn nhiều khoản phí khác, nên gia đình luôn khó khăn. Suất học bổng giúp tôi trang trải chi phí học tập, sách vở cho con".

Hoàn cảnh Nguyễn Tường Vy (học sinh lớp 7, Trường THCS Lý Tự Trọng, quận Sơn Trà) khó khăn không kém. Gia đình Vy thuộc hộ nghèo, bố đi biển thu nhập bấp bênh, mẹ không có việc làm, 4 con nhỏ đang tuổi ăn học. Bà Huỳnh Tố Hoa (mẹ Vy) cho biết, mọi chi phí của gia đình đều trông chờ vào chiếc ghe nhỏ đánh bắt gần bờ của chồng. Tuy nhiên, do thời tiết thất thường, nhiều chuyến đi biển về thu không đủ chi, cuộc sống vốn thiếu thốn lại càng khó khăn hơn. Vừa qua, Vy là một trong 8 học sinh trên địa bàn thành phố được Quý Báo trợ trẻ em thành phố trao học bổng dự án "Thả lưới ước mơ" trị giá 6 triệu đồng.

Bên cạnh tiếp sức đến trường cho trẻ em, Quý Báo trợ trẻ em thành phố chú trọng hỗ trợ sinh kế cho gia đình phụ nữ nghèo, khó khăn có trẻ em. Gia đình chị Nguyễn Thị Giới (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) thuộc diện hộ nghèo, chị bị suy thận, sức khỏe yếu, chồng không có việc làm ổn định, 4 con đang đi học, được hỗ trợ 6,5 triệu đồng để chăn nuôi heo. Tương tự, chị Trần Thị Liễu (thôn Điều Phong, xã Hòa Nhơn) là hộ nghèo, đơn thân nuôi 3 con nhỏ. Sau khi được Quý Báo trợ trẻ em thành phố hỗ trợ 7,5 triệu đồng, chị Liễu góp thêm tiền mua 5 con dê giống để phát triển chăn nuôi. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hòa Vang Trần Thị Kim cho biết, năm 2024, từ nguồn hỗ trợ của Tổ chức Cứu tế thế giới (Úc), Quý Báo trợ trẻ em thành phố hỗ trợ sinh kế cho 12 hộ phụ nữ nghèo có trẻ em, mức hỗ trợ từ 5 - 9 triệu đồng/hộ giúp các gia đình chăn nuôi, mua dụng cụ làm nghề để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Năm 2024, Quý Báo trợ trẻ em thành phố tiếp nhận hỗ trợ gần 2,1 tỷ đồng. Từ nguồn này, quý trao 150 suất học bổng, 200 bộ dụng cụ học tập, 70 xe đạp cho trẻ em vượt khó học giỏi; sinh kế cho 12 hộ nghèo, khó khăn có trẻ em. Bên cạnh đó, quý phối hợp Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh thành phố và Bệnh viện Đà Nẵng tổ chức 2 đợt khám sàng lọc tìm bệnh sinh cho hơn 58.000 trẻ em và hỗ trợ 33 em phẫu thuật tim bẩm sinh; hỗ trợ dụng cụ phục hồi chức năng cho 28 trẻ em khuyết tật; hỗ trợ sửa chữa cho trẻ em dưới 24 tháng tuổi tại 3 cơ sở trợ giúp xã hội...

LAM PHƯƠNG

Tiếp tục đầu tư trang thiết bị dạy và học

Trang thiết bị dạy học có vai trò quan trọng để thực hiện yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học, giúp hoạt động giáo dục đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên, một số cơ sở giáo dục đang thiếu trang thiết bị dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, đòi hỏi nhà trường phải linh hoạt thích ứng.

Chủ động khắc phục

Năm học 2024-2025, cả nước triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 từ lớp 1 đến lớp 12. Tuy nhiên, việc triển khai chương trình vẫn còn nhiều hạn chế khi chưa thể trang bị đầy đủ thiết bị dạy học tối thiểu cho mỗi khối lớp. Trước thực trạng này, các trường trên địa bàn linh hoạt thích ứng, chủ động khắc phục bằng nhiều giải pháp, cách làm hay để có thể tổ chức dạy học theo định hướng của chương trình. Thầy Cáp Phi Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Quốc Tuấn (huyện Hòa Vang) cho hay, nhà trường tận dụng những trang thiết bị dạy học từ chương trình 2006, bởi chương trình giáo dục phổ thông 2018 là kế thừa và phát huy những điểm tích cực của chương trình cũ. Bên cạnh đó, giáo viên tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phần mềm mô phỏng hay thí nghiệm ảo để giảng dạy cho học sinh. Ngoài ra, nhà trường huy động nguồn lực từ các mạnh thường quân, doanh nghiệp để mua sắm trang thiết bị phục vụ việc dạy và học. Năm học 2024-2025, toàn bộ lớp học của trường đều đã được trang bị tivi, bảng tương tác. Đồng thời, trường được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện trang bị một phòng học tiếng Anh với thiết bị dạy học hiện đại, góp phần xây dựng môi trường học tập thông minh, tích cực.

Trong khi đó, Trường Tiểu học Trần Nhân Tông (quận Cẩm Lệ) tận dụng các sản



Học sinh Trường THCS Trần Quốc Tuấn (huyện Hòa Vang) trong giờ sinh hoạt CLB tại phòng tiếng Anh mới được đầu tư. Ảnh: KHÔI NGUYỄN

phẩm STEM như tranh, ảnh, các đồ dùng, mẫu vật để đáp ứng nhu cầu dạy học. Cô Nguyễn Thị Yến, Hiệu trưởng nhà trường cho hay, thiết bị dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 dành cho khối 1 của trường đã đủ, khối 2, 3 cấp chưa đủ và khối 4, 5 đang thiếu. Để tạm thời khắc phục tình trạng này, trường thường xuyên phát động giáo viên, học sinh tự làm đồ dùng học tập. Việc làm này được phụ huynh học sinh ủng hộ và hỗ trợ nhiệt tình. Cùng với đó, nhà trường khai thác cơ sở vật chất sẵn có để tổ chức các hoạt động ngoại khóa, dạy học theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh, triển khai hiệu quả và bám sát định hướng đổi mới của chương trình. "Các thầy cô của trường nỗ lực ứng dụng công nghệ để xây dựng bài giảng điện tử sinh động, sáng

tạo, bù đắp vào sự thiếu hụt của thiết bị dạy học, bảo đảm lượng kiến thức cho học sinh", cô Yến chia sẻ.

Từng bước trang bị cho các trường

Việc thiếu thiết bị dạy học ảnh hưởng không nhỏ đến việc dạy học theo chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. Vì vậy, các địa phương đang tích cực triển khai, đẩy nhanh tiến độ trang bị, cung cấp thiết bị dạy học cho các trường. Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hòa Vang Phan Hữu Dũng cho biết, hiện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đã tham mưu tổ chức việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thẩm định giá thiết bị cấp tiểu học và THCS giai đoạn 1. Sau khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thẩm

định giá sẽ tiến hành thương thảo hợp đồng và thẩm định giá thiết bị, trình phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh và thực hiện các bước tiếp theo. Trong khi chờ cấp thiết bị chương trình giáo dục phổ thông 2018, các trường chủ động nguồn kinh phí tự chủ để mua sắm các thiết bị dùng chung, rà soát các thiết bị đã có để sử dụng, ứng dụng thiết bị số để giảng dạy cho học sinh. Tháng 11-2024, huyện cũng đã trình UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mua sắm thiết bị cấp tiểu học và cấp THCS giai đoạn 2.

Tương tự, ở các quận Cẩm Lệ, Hải Châu, Sơn Trà cũng đang đẩy nhanh việc đầu thầu, mua sắm, cung cấp thiết bị dạy học để việc dạy, học của các nhà trường đáp ứng mục tiêu phát huy tối đa năng lực cơ sở vật chất và người học. Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Thị Bích Thuận, thời gian qua, sở và các phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện đồng loạt triển khai các nội dung bồi dưỡng theo các module của chương trình giáo dục phổ thông 2018, tổ chức các chuyên đề dạy học theo hướng đổi mới; tập trung bồi dưỡng giáo viên giảng dạy các môn học, hoạt động giáo dục, đặc biệt là môn Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý cấp THCS, nhằm bảo đảm được yêu cầu dạy học của chương trình. "Thành phố có nhiều đầu tư đáng kể vào cơ sở vật chất trường học, thiết bị dạy học, hạ tầng công nghệ thông tin. Từ những hỗ trợ, quan tâm sâu sắc của lãnh đạo thành phố và các sở, ban, ngành, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, ngành Giáo dục và Đào tạo đã có những bước tiến đáng khích lệ trong việc đáp ứng các yêu cầu đổi mới của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả toàn diện, cần tiếp tục đầu tư vào đào tạo, cải thiện cơ sở vật chất nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho giáo viên và học sinh", bà Thuận nói.

KHÔI NGUYỄN

Từ năm 2025, kỳ thi tốt nghiệp THPT giảm 1 buổi thi, 2 môn thi

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 24 năm 2024 về Quy chế thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025. Theo đó, kỳ thi sẽ được tổ chức thành 3 buổi thi, gồm: 1 buổi thi môn Ngữ Văn, 1 buổi thi môn Toán và 1 buổi thi tổ chức bài thi tự chọn. Như vậy, so với những năm trước, kỳ thi từ năm 2025 giảm 1 buổi thi, 2 môn thi.

Để xét công nhận tốt nghiệp, quy chế quy định sử dụng kết hợp điểm đánh giá quá trình (học bạ) và kết quả thi theo tỷ lệ 50-50. Việc tăng tỷ lệ sử dụng điểm đánh giá quá trình (học bạ) từ 30% lên 50% nhằm đánh giá sát hơn về năng lực người học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 (gồm nhiều năng lực khác mà bài thi tốt nghiệp không đánh giá hết). Bên cạnh đó, điểm học bạ các năm lớp 10, lớp 11 cũng được sử dụng thay vì chỉ của lớp 12 như trước đây. Điểm thay đổi này có tác dụng thúc đẩy việc dạy và học ngay từ khi học sinh bước vào bậc học THPT.

Cùng theo Thông tư 24, chứng chỉ ngoại ngữ vẫn được tiếp tục sử dụng để miễn thi trong xét công nhận tốt nghiệp nhưng không được quy đổi thành điểm 10 trong xét công nhận tốt nghiệp như trước đây; công thức tính điểm xét tốt nghiệp không có điểm ngoại ngữ trong trường hợp này. Cách thức này tiếp tục khuyến khích việc học ngoại ngữ nhưng hướng tới công bằng hơn trong xét tốt nghiệp.

Về điểm khuyến khích, Bộ Giáo dục và Đào tạo bỏ cộng điểm chứng chỉ nghề đối với tất cả các thí sinh; bỏ cộng điểm chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, bằng trung cấp nghề đối với thí sinh giáo dục thường xuyên. Nội dung này nhằm phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời tạo sự bình đẳng bởi học sinh tốt nghiệp hệ giáo dục chính quy và bằng thuyên đều được cấp chung một loại bằng tốt nghiệp.

Theo **chinhphu.vn**

Tim văn

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức ngày hội "Em yêu tiếng Việt" dành cho học sinh Cơ sở học tại Trường Tiểu học Hòa Phú và Trường Tiểu học Hòa Bắc (huyện Hòa Vang). Học sinh hai trường tham gia các hoạt động: thi rung chuông vàng, thi tìm kiếm tài năng, đọc thơ diễn cảm, thi truyền tin, nhằm giúp các em giao lưu, nâng cao chất lượng dạy và học môn tiếng Việt tại các trường. (NGOC QUỐC)

Tạo sức bật mới để Đà Nẵng phát triển

Trong Nghị quyết số 169/NQ-CP về ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nêu rõ: Tạo ra sức bật mới nhằm phát triển Đà Nẵng xứng đáng với vai trò là trung tâm và là đầu tư, dẫn đầu vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ.

Để tạo sức bật mới đó, thành phố đã và đang phối hợp với các bộ, ngành Trung ương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, khơi thông các nguồn lực từ các dự án, khu đất; phát huy các tiềm năng, lợi thế, dự địa để phát triển; triển khai các quy hoạch và các công trình, dự án..., nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển.

Dự địa, động lực từ những dự án được tháo gỡ vướng mắc

Trong danh mục các nhiệm vụ, đề án triển khai chương trình hành động của Chính phủ có đề án "Phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố". Thực tế, những năm qua, thành phố đã chủ động thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của mình và tích cực phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tại các dự án, khu đất trên địa bàn. Từ đó, hàng loạt dự án bất động sản, dịch vụ, thương mại... đang được triển khai thi công trên địa bàn thành phố. Các dự án này đã và đang tạo ra sự tăng trưởng giá trị sản xuất ngành xây dựng, thúc đẩy thị trường bất động sản, đóng góp cho ngân sách thành phố... Điều này càng khẳng định, các nguồn lực ở dự án, khu đất đang gặp khó khăn, vướng mắc là một dự địa phát triển quan trọng của thành phố. Việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc là nhằm khơi thông nguồn lực lớn này và tạo ra động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Thành phố cũng tích cực phối hợp với các bộ, ngành để xuất Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ có chủ trương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án để sớm khơi thông nguồn lực lớn và quan trọng này. UBND thành phố đã



Nhiều dự án, khu đất được tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đang góp phần tăng trưởng giá trị xây dựng, thúc đẩy thị trường bất động sản và tăng nguồn thu ngân sách. Ảnh: HOÀNG HIỆP

thành lập Tổ công tác nhằm triển khai, thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 2-5-2024 của Bộ Chính trị về đề án "Phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận của thanh tra, kiểm tra, bản án trên địa bàn một số tỉnh, thành phố" trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Giám đốc Sở Xây dựng Phùng Phú Phong thông tin, từ kết quả tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn cho các chủ đầu tư dự án, khu đất những năm gần đây, năm 2024 Sở Xây dựng đã triển khai thẩm định dự án và cấp phép xây dựng cho hơn 85 dự án với tổng mức đầu tư hơn 61.000 tỷ đồng. Còn Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Võ Nguyên Chương cho rằng, thời gian qua, thành phố bám sát và vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách và có nhiều cách làm mới, sáng tạo phù hợp với thực tiễn để phát huy tối đa nguồn lực từ đất đai cho đầu tư phát triển. Việc chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất phù hợp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, theo đó, quỹ đất phục vụ cho sản xuất công nghiệp, kết cấu hạ tầng, đô thị được mở rộng, đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa và phát triển đô thị...

Thời gian đến, thành phố tiếp tục tập trung phổ biến và triển khai, thực hiện Luật Đất đai năm 2024 cùng các nghị định, thông tư hướng dẫn đã có hiệu lực thi hành và các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND thành phố quy định chi tiết. Song song đó, thành phố tổ

chức triển khai các chính sách đặc thù về đất đai theo Nghị quyết số 136/2024/QH15 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thị điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Triển khai, thực hiện có hiệu quả các quy hoạch

Việc triển khai các dự án đầu tư công và tư theo quy hoạch, kế hoạch là giải pháp tạo động lực thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các dự án có quy mô lớn, trọng điểm, động lực. Nhiều dự án được thẩm định và cấp phép xây dựng trong năm 2024 có sự đóng góp của công tác lập, thẩm định và phê duyệt các quy hoạch cũng như các đồ án điều chỉnh quy hoạch. Theo ông Phùng Phú Phong, công tác quy hoạch có nhiều kết quả tích cực với việc hoàn thành 6 đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thành phố đã phê duyệt 11 đồ án Quy hoạch phân khu, trong đó, hoàn thành lập và phê duyệt toàn bộ 9 đồ án Quy hoạch phân khu đô thị; các đồ án Quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật được dự kiến hoàn tất phê duyệt vào cuối năm 2024. Các quy hoạch phân khu được phê duyệt giúp đẩy nhanh phê duyệt các quy hoạch chi tiết để triển khai nhiều dự án.

Trong Nghị quyết số 169/NQ-CP, Chính phủ yêu cầu khẩn trương triển khai có hiệu quả

quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; xây dựng huyện Hòa Vang trở thành đô thị vệ tinh; tổ chức thực hiện hiệu quả Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tuân thủ các định hướng của quy hoạch vùng, hệ thống quy hoạch quốc gia; tổ chức, sắp xếp không gian các hoạt động kinh tế - xã hội phù hợp để bảo đảm phát triển nhanh, bền vững các ngành, lĩnh vực; kết nối liên vùng, liên ngành; có trọng tâm, trọng điểm và lộ trình hợp lý; bảo đảm tính kết nối, liên kết vùng, trong đó thành phố Đà Nẵng là đô thị hạt nhân. Cùng với đó, chuyển đổi Khu công nghiệp Đà Nẵng thành Khu phố tài chính quốc tế An Đôn; chuyển đổi khu bến Tiên Sa thành trung tâm du lịch - dịch vụ biển; tiếp tục mở rộng Khu Công nghệ cao Đà Nẵng cùng với các khu đô thị, dịch vụ về tính trở thành tổ hợp khu đô thị - công nghệ cao sáng tạo, hiện đại, hạ tầng đồng bộ...

Chính phủ cũng chỉ đạo ưu tiên bố trí, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nhất là nguồn ngân sách Trung ương để đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, liên vùng, nhất là các công trình, dự án đã được Nghị quyết số 43-NQ/TW, Kết luận số 79-KL/TW đề ra và danh mục các dự án đầu tư hạ tầng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như: khu vực sông Cổ Cò; quy hoạch trung tâm nghệ thuật (cảng cá Thọ Quang); đầu tư phát triển hạ tầng gia điểm tiềm năng trở thành khu du lịch quốc gia Sơn Trà; xây dựng cảng biển Liên Chiểu, khu đô thị Đại học Đà Nẵng; di dời ga đường sắt Đà Nẵng và phát triển đô thị; nâng công suất cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng; phối hợp với tỉnh Quảng Nam mở rộng cửa khẩu Đắc Ôc thành cửa khẩu quốc tế Nam Giang; mở rộng và chuyển đổi cảng Tiên Sa; mở rộng quốc lộ 14B, 14C và Hành lang kinh tế Đông Tây 2 (quốc lộ 14D)... Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Thanh Tùng cho rằng, trước mắt, thành phố tập trung huy động nguồn lực để thực hiện các dự án đầu tư công và cũng coi đây như là nguồn vốn "mới" để mời gọi, hấp dẫn các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhanh, gọn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, chủ đầu tư khi triển khai các dự án trên địa bàn, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển thành phố.

HOÀNG HIỆP

Tạo việc làm ổn định cho 3.546 hội viên nông dân năm 2024

Ngày 25-12, Hội Nông dân thành phố tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4, nhiệm kỳ 2023-2028. Năm 2024, toàn thành phố có 50.048 hội viên nông dân, trong đó có 4.992 hội viên là đảng viên. Trong năm, các cấp hội thành lập 5 hợp tác xã, 23 tổ hợp tác, 50 tổ hội nông dân nghề nghiệp và 24 chi hội nông dân nghề nghiệp. Hội Nông dân các quận, huyện tổ chức hơn 100 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho 4.838 hội viên; hỗ trợ 79 mô hình sản xuất; hướng dẫn xây dựng 82 sản phẩm đạt OCOP 3 sao trở lên; hỗ trợ 1.311 hộ nông dân có tài khoản trên các sàn thương mại điện tử; tạo việc làm ổn định cho 3.546 hội viên nông dân. Năm 2024, trên địa bàn thành phố có 6.888 hộ nông dân đạt danh hiệu "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi" các cấp; 321 hộ nông dân thoát nghèo. Hiện nay, tổng nguồn vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân của thành phố hơn 56,3 tỷ đồng; giải quyết cho 1.654 hộ vay để thực hiện 348 mô hình, dự án phát triển kinh tế.

NGOC QUỐC

Tim văn

• **Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) vừa phối hợp Công ty TNHH Esuhai** tổ chức đưa sinh viên sang Nhật Bản làm việc theo chương trình kỹ sư Việt - Nhật, trên cơ sở ký kết hợp tác giữa nhà trường và công ty. Theo đó, 8 sinh viên trúng tuyển sẽ sang Nhật Bản làm việc vào năm 2025 sau khi hoàn tất các thủ tục. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật có 10 sinh viên vượt qua vòng phỏng vấn, trúng tuyển và có 2 sinh viên đang làm việc tại Nhật Bản. Ngoài ra, trường hiện có 88 sinh viên chưa tốt nghiệp tham gia lớp định hướng về chương trình này. (THU HÀ)

• **Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố vừa phối hợp Phòng khám đa khoa Pasteur** tổ chức tọa đàm "Hiểu biết và hành động để bảo vệ tuyến giáp", nhằm giúp người dân hiểu hơn về ung thư và các bước lành của tuyến giáp, góp phần giảm tỷ lệ điều trị không cần thiết các bệnh lý bướu giáp; trao đổi, cập nhật ý văn, đồng thời thống nhất phương pháp xử trí nhân giáp cho bệnh nhân. (LÊ HÙNG)

• Ngày 25-12, **Công an quận Sơn Trà** tổ chức tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi cho 85 thanh thiếu niên hư, vi phạm pháp luật trên địa bàn. Ban tổ chức khái quát tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn; tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi, giúp các em nâng cao nhận thức, chấp hành pháp luật, tránh các hành vi vi phạm liên quan đến an ninh, trật tự. (KHÁNH NGÂN)

Những kết quả nổi bật trong công tác khuyến học năm 2024

Năm 2024, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được Hội Khuyến học thành phố triển khai sâu rộng và đạt những kết quả đáng khích lệ. Trong đó, nổi bật là các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với yêu cầu đề ra.

Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2024 của thành phố tập trung triển khai các chủ trương, nhiệm vụ mới như: Kế hoạch số 271/KH-KHVN của Hội Khuyến học Việt Nam về phong trào thi đua "Mỗi người dân tự học, học tập suốt đời đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong thời kỳ chuyển đổi số"; Quyết định số 324/QĐ-KHVN của Hội Khuyến học Việt Nam về ban hành bộ tiêu chí và hướng dẫn đánh giá, công nhận danh hiệu công dân học tập giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 139/KH-UBND của UBND thành phố về triển khai phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030". Hội Khuyến học thành phố phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản triển khai Thông tư số 24/2023/TT-BGDĐT quy định về đánh giá, công nhận đơn vị học tập cấp huyện, tỉnh và Thông tư số 25/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, công nhận công đồng học tập cấp xã, huyện, tỉnh.

Với quan điểm nhất quán triển khai một mục tiêu với nhiều giải pháp và một giải pháp nhằm đến nhiều mục tiêu cụ thể; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm làm chuyển biến nhận thức xã hội về xây



Chi hội Khuyến học tộc Lê Văn phát thưởng cho học sinh giỏi. Ảnh: NGUYỄN MINH HÙNG

dựng xã hội học tập; nâng cao vai trò, vị trí của khuyến học trong việc hỗ trợ, khuyến khích phát triển giáo dục cho mọi người. Công tác phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành, quận huyện... tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành các quyết định, kế hoạch, chương trình phối hợp, hướng dẫn, là giải pháp có ý nghĩa quyết định trong việc phát triển mạnh mẽ mạng lưới khuyến học từ thành phố đến cơ sở. Từ đó huy động các nguồn lực, tạo điều kiện để người dân bình đẳng trong việc tiếp cận hệ thống tri thức mới, hình thành thói quen, phát triển năng lực tự học tập, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo thành phố trong thời kỳ mới.

Nhờ đó, kết quả năm 2024 ở các cấp hội có được sự vượt trội về các chỉ tiêu, chỉ số.

Về phát triển hội viên, đến cuối năm 2024, số hội viên toàn thành phố là 245.660, tăng 21.777 hội viên. Tỷ

lệ hội viên/số dân đạt 21,11%, tăng 2,65% so với năm 2023. Về chỉ tiêu về huy động học bổng, tổng số tiền bao gồm hiện vật quy ra tiền huy động toàn thành phố hơn 62,1 tỷ đồng, tăng so với năm 2023 là 22,3 tỷ đồng. Bình quân học bổng/người dân đạt hơn 53.000 đồng; tăng 20.000 đồng so với năm 2023, vượt chỉ tiêu phân đấu của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam (40.000 đồng/người dân) là 13.000 đồng/người dân. Về các mô hình học tập, so sánh mục tiêu có thể đến năm 2025 theo Quyết định số 387/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030" và Quyết định số 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030, cũng đạt những kết quả khả quan so với các năm trước: danh hiệu gia đình học tập vượt 11,29%; dòng họ học tập vượt 7,65%; công đồng học tập vượt

26,43%; đơn vị học tập vượt 17,19%. Đối với danh hiệu công dân học tập ở cả 3 nhóm đều vượt chỉ tiêu.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2025, các cấp hội tiếp tục phấn đấu thực hiện Hướng dẫn số 130-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Thành ủy về công tác khoa giáo năm 2025 trên địa bàn thành phố; xây dựng, phát triển, củng cố tổ chức hội theo hướng tăng cả về số lượng và chất lượng, đồng thời nâng cao năng lực tổ chức, hoạt động; tham mưu, phối hợp hiệu quả các cấp ủy, chính quyền triển khai các chủ trương mới về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tổ chức tốt các hoạt động khuyến học gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn. Các cấp hội, hội viên đẩy mạnh phong trào tự học, học tập suốt đời; nâng cao hơn nữa chất lượng các mô hình học tập; đặc biệt phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị, nhà trường, các cấp chính quyền thực hiện việc đánh giá theo Thông tư số 24/2023/TT-BGDĐT và Thông tư số 25/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2025 là năm có những thay đổi mới về cơ cấu tổ chức, về cơ chế hoạt động và sự đầu tư hiệu quả cho mục tiêu, nhiệm vụ Hội Khuyến học các cấp là hội quán chúng ta Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Với tinh thần trách nhiệm và lòng nhiệt huyết của cán bộ, viên chức hội và hội viên, hy vọng năm 2025, công tác khuyến học trên địa bàn thành phố sẽ có những bước tiến mới, đóng góp xứng đáng hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng xã hội học tập của thành phố.

NGUYỄN MINH HÙNG
Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Đà Nẵng

Triển khai hiệu quả việc đánh giá, công nhận "Đơn vị học tập" và "Công đồng học tập"

Nhằm tiếp tục tạo các cơ hội học tập công bằng và điều kiện thuận lợi để mọi người trong xã hội được tham gia học tập, thúc đẩy phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tích cực phối hợp Hội Khuyến học thành phố và các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai kế hoạch đánh giá, công nhận "Đơn vị học tập" cấp huyện, tỉnh và đánh giá, công nhận "Công đồng học tập" cấp xã, huyện, tỉnh theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Trong năm 2023, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 24/2023/TT-BGDĐT quy định về đánh giá, công nhận "Đơn vị học tập" cấp huyện, tỉnh và Thông tư số 25/2023/TT-BGDĐT quy định về đánh giá, công nhận "Công đồng học tập" cấp xã, huyện, tỉnh. Sau đó, UBND thành phố giao Sở GD&ĐT chủ trì hướng dẫn, tổ chức triển khai hai thông tư này trên địa bàn thành phố. Đồng thời, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Khuyến học thành phố triển khai bộ tiêu chí và hướng dẫn đánh giá, công nhận danh hiệu "Công dân học tập" giai đoạn 2024-2030 theo Quyết định số 324/QĐ-KHVN của Hội Khuyến học Việt Nam cho các đơn vị, địa phương. Cùng với đó, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ có kế hoạch tổ chức triển khai việc

thực hiện đánh giá "Đơn vị học tập" theo quy định, phù hợp đặc điểm, tình hình đơn vị. UBND các quận, huyện chỉ đạo phòng GD&ĐT, các phòng, ban trực thuộc, UBND phường, xã triển khai thực hiện hướng dẫn của Sở GD&ĐT phù hợp tình hình của địa phương.

Sở GD&ĐT cho biết sẽ chủ động phối hợp tổ chức tập huấn triển khai đánh giá, công nhận "Đơn vị học tập" cấp huyện, tỉnh và "Công đồng học tập" cấp xã, huyện, tỉnh theo Thông tư 24 và Thông tư 25 cho cán bộ, nhân viên các sở, ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố. Đối với Thông tư 24, vai trò của Sở GD&ĐT là theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; chủ trì xây dựng văn bản hướng dẫn tổ chức, đánh giá, công nhận "Đơn vị học tập" cấp tỉnh, cấp huyện và báo cáo theo quy định. Bên cạnh đó, chủ trì tổ chức kiểm tra việc thực hiện xây dựng "Đơn vị học tập" trên địa bàn thành phố; phối hợp Hội Khuyến học thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức đánh giá, công nhận "Đơn vị học tập" cấp tỉnh.

Đối với việc thực hiện Thông tư 25, sở tham mưu UBND thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện, kiểm tra việc thực hiện. Đồng thời, phối hợp Hội Khuyến học thành phố và các đơn vị liên quan triển khai bộ tiêu chí và hướng dẫn đánh giá, công nhận "Công dân học tập" giai đoạn 2021-2030 theo Quyết định số 324/QĐ-KHVN của Hội Khuyến học Việt Nam. Mục tiêu của việc triển khai thực hiện Thông tư 24 và Thông tư 25 là tạo các cơ hội học tập công bằng và điều kiện thuận lợi để mọi người trong xã hội được tham gia học tập, thúc đẩy phong trào học tập thường xuyên, học

tập suốt đời, góp phần xây dựng xã hội học tập; giúp UBND các cấp tự đánh giá thực trạng xây dựng xã hội học tập; xây dựng và thực hiện kế hoạch xây dựng xã hội học tập phù hợp với thực tế của địa phương... Phân đầu đến năm 2025, toàn thành phố có 40% người lao động trong "Gia đình học tập"; 70% công dân đạt kỹ năng số; 60% cán bộ, công chức, nhân viên trong "Đơn vị học tập"; 70% công dân đạt kỹ năng số; 70% gia đình được công nhận đạt danh hiệu "Gia đình học tập"; 65% công đồng (thôn/đàn phố) được công nhận đạt danh hiệu "Công đồng học tập"; 80% các tổ chức, cơ quan, trường học, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn cấp phường, xã được công nhận đạt danh hiệu "Đơn vị học tập".

Thời gian qua, các quận, huyện triển khai hiệu quả việc xây dựng xã hội học tập, phát triển các mô hình: "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Công đồng học tập", "Đơn vị học tập"... Từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập nhằm khơi dậy tinh thần vươn lên tự giác học tập thường xuyên, học tập suốt đời; tận dụng mọi cơ hội học tập để trở thành công dân số, công dân toàn cầu... Đồng thời, các địa phương tổ chức nghiên cứu kỹ nội dung Thông tư 24 và Thông tư 25 của Bộ GD&ĐT; các văn bản hướng dẫn triển khai đánh giá của các cấp để hoàn thành công tác tổ chức đánh giá, thẩm định, công nhận danh hiệu "Đơn vị học tập" và "Công đồng học tập" theo quy định.

TRÍ DŨNG

Thông tin - Thông báo

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ lễ, treo cờ và khẩu hiệu nhân dịp Tết Dương lịch, Tết Âm lịch năm 2025

Căn cứ khoản 3 Điều 111 và điểm a, b khoản 1 Điều 112 Mục 2 Chương VII Bộ luật Lao động ngày 20-11-2019 và Thông báo số 6150/TB-BLĐTBXH ngày 3-12-2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh, nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30-4 và ngày Quốc tế Lao động 1-5 năm 2025 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng thông báo về việc nghỉ lễ nhân dịp Tết Dương lịch, Tết Âm lịch năm 2025 như sau:

1- Thời gian nghỉ lễ:

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là công chức, viên chức) được bố trí nghỉ như sau:

- a) Tết Dương lịch năm 2025: nghỉ 1 ngày, ngày 1-1-2025 (Thứ Tư).
- b) Tết Âm lịch năm 2025: nghỉ từ thứ Bảy ngày 25-1-2025 Dương lịch (tức ngày 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn) đến hết Chủ nhật ngày 2-2-2025 Dương lịch (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Ất Ty). Đợt nghỉ này bao gồm 5 ngày nghỉ Tết Âm lịch và 4 ngày

nghỉ hàng tuần.

2. Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ Tết nêu trên lưu ý thực hiện: bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân, trong đó lưu ý cử công chức, viên chức ứng trực xử lý những công việc đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra trong thời gian nghỉ Tết theo quy định.

3. Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, cần cử vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật.

4. Đối với người lao động không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 của thông báo này, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ Tết Âm lịch như sau:

- Lựa chọn 1 ngày cuối năm Giáp Thìn và 4 ngày đầu năm Ất Ty hoặc 2 ngày cuối năm Giáp Thìn và 3 ngày đầu năm Ất Ty hoặc 3 ngày cuối năm Giáp Thìn và 2 ngày đầu năm Ất Ty.
- Nếu ngày nghỉ hàng tuần trùng với ngày nghỉ Tết quy định tại khoản 1

Điều 112 của Bộ luật Lao động thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần vào ngày làm việc tiếp theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động.

- Khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ Tết Âm lịch năm 2025 cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức.

5. Các cơ quan công sở, doanh nghiệp có tổ chức Đảng thực hiện treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc và khẩu hiệu tuyên truyền theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng.

6. Tất cả các cơ quan, đơn vị, hộ nhân dân và các tàu thuyền thực hiện treo cờ Tổ quốc (theo Hướng dẫn của Sở Văn hóa và Thể thao) trong các ngày:

- Tết Dương lịch năm 2025: Treo cờ từ ngày 30-12-2024 đến hết ngày 2-1-2025;
- Tết Âm lịch năm 2025: Treo cờ từ ngày 27-1-2025 đến hết ngày 5-2-2025.

UBND thành phố Đà Nẵng trân trọng thông báo để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người sử dụng lao động và nhân dân biết, triển khai thực hiện.

THÔNG BÁO

Tìm người bị hại liên quan đến vụ án hình sự

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang thụ lý điều tra vụ án "Cướp tài sản", "Bắt, giữ người trái pháp luật" xảy ra vào ngày 6-12-2024 tại địa bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng do các đối tượng có lai lịch dưới đây thực hiện:

- 1. Họ tên: **LÊ KIM KHÁNH**; giới tính: Nam. Sinh ngày 29 tháng 4 năm 1984; tại tỉnh Quảng Nam; nơi thường trú: Thôn Trà Châu, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Nơi ở: K158/51 Ông Ích Đường, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.
- 2. Họ tên: **NGUYỄN THỊ THANH TOÁN**; giới tính: Nữ; sinh ngày 15 tháng 8 năm 1975 tại TP. Đà Nẵng. Nơi thường trú: Thôn An Ngãi Tây 3, xã Hòa Sơn, huyện

Hòa Vang, TP. Đà Nẵng. Nơi ở: 9/2 KP. Bình Quới A, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

3. Họ tên: **NGUYỄN BÀ TUẤN**; giới tính: Nam; sinh ngày 1 tháng 7 năm 1968; tại TP. Đà Nẵng. Nơi thường trú: Thôn Hiến Phước, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng. Nơi ở: A6 đường 01, khu dân cư Trần Anh, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

4. Họ tên: **HOÀNG PHONG PHÚ**; giới tính: Nam. Sinh ngày 11 tháng 11 năm 1995; tại tỉnh Quảng Trị. Nơi thường trú: 11/18 Bình Quới A, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Nơi ở: 02 đường 2, khu dân cư Phú Hữu, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Quá trình điều tra xác định: Vào ngày 6-12-2024, do không có tiền điều tra nên các đối tượng nêu trên đã bàn bạc thống nhất với nhau sẽ giả danh lực lượng Công an nhằm bắt, giữ, đe dọa chiếm đoạt tài sản.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thông báo rộng rãi đến quần chúng nhân dân biết, ai là người bị hại có liên quan đến vụ án do các đối tượng thực hiện thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng (Đội 3 - Phòng Cảnh sát hình sự); địa chỉ: 47 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng; khi cần liên hệ điều tra viên Nguyễn Việt Đức, số điện thoại: 0932557789 để được giải quyết theo quy định pháp luật.

MẤT GIẤY TỜ

Tôi tên: **Nguyễn Thế Hoài Linh**, trú tại: Thôn Nhơn Thọ 1, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng. Tôi có làm thất lạc: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

số B385312, số vào sổ 00986 do UBND huyện Hòa Vang cấp ngày: 22-7-1994 mang tên: Nguyễn Văn Phiến. Vậy ai nhặt được xin báo về số điện thoại: 0789733050.

THÔNG BÁO

Về việc hủy ấn chỉ không còn giá trị sử dụng

Công ty Bảo hiểm PJICO Đà Nẵng trân trọng thông báo:

Tất cả các loại giấy chứng nhận bảo hiểm (GCN BH) theo danh sách dưới đây cấp sau 0 giờ ngày 1-1-2025 đều không có hiệu lực:

GCN BH ô-tô TNDS kết hợp TNNN và GCN BH xe máy kết hợp, có seri bắt đầu là "24....." (là hai số tự nhiên đầu tiên trong dãy số có 10 chữ số ghi ở phần "Số" trên GCN BH).

Trân trọng thông báo!

BỐ CÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN MINH ĐẠT

Căn cứ Giấy đăng ký hoạt động số 40/TP-ĐKHĐ-CC được cấp ngày 10-12-2024 của Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng, Văn phòng công chứng Nguyễn Minh Đạt - Trụ sở: Lô 590, khu B2-19, khu đô thị Xanh Bàu Tràm Lakeside, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, trân trọng thông báo:

1. Văn phòng công chứng Nguyễn Minh Đạt (đổi tên từ Văn phòng công chứng Nguyễn Đức Bình).

2. Điện thoại: 0913.919.343

3. Các công chứng viên:

- Ông: Nguyễn Minh Đạt - Trưởng Văn phòng. Có quyết định bổ nhiệm Công chứng viên số 704/QĐ-BTP ngày 31-3-2020 của Bộ Tư pháp.

- Bà: Nguyễn Thị Thanh Vân - Công chứng viên hợp danh. Có quyết định bổ nhiệm Công chứng viên số 3499/QĐ-BTP ngày 26-12-2014 của Bộ Tư pháp.

Trân trọng kính thông báo đến quý cơ quan, đơn vị liên quan và quý khách hàng, nhân dân được biết để giao dịch.

THÔNG BÁO TÌM MÁI ẤM GIA ĐÌNH THAY THẾ CHO TRẺ EM

Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng nhận được hồ sơ của trẻ Nguyễn Minh Anh cần tìm gia đình thay thế của Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi thuộc Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: Số 7 Thủ Khoa Huân, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Căn cứ quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 15 Luật Nuôi con nuôi, Sở Tư pháp thông báo ai có nguyện vọng xin nhận trẻ em nêu trên làm con nuôi thì liên hệ với Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng hoặc Ủy ban nhân dân phường

An Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Hết thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có người trong nước nhận trẻ làm con nuôi, Sở Tư pháp sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định pháp luật.

Họ và tên trẻ: **Nguyễn Minh Anh**; giới tính: nữ; ngày sinh: 6-9-2024; tình trạng sức khỏe: bình thường; nơi cư trú: Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi thuộc Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi thành phố Đà Nẵng.

Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Festival “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” được Thành đoàn phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức từ năm 2020 đến nay nhằm nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phong trào khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên.

Năm nay, Festival “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” diễn ra ngày 8-12, lần đầu tiên tổ chức tại huyện Hòa Vang thu hút hơn 500 đoàn viên, thanh niên, sinh viên tham gia. Đây là dịp để tuổi trẻ thành phố giao lưu, học tập, giới thiệu những sản phẩm khởi nghiệp và tìm kiếm cơ hội hợp tác, kết nối các nhà đầu tư, chuyên gia và doanh nghiệp. Ngày hội diễn ra nhiều hoạt động, nổi bật là không gian triển lãm 15 sản phẩm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, các đề tài nghiên cứu khoa học đoạt giải cao của sinh viên thành phố. Trong đó, gian trưng bày hệ thống hút cặn trong bốn nước của nhóm sinh viên Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) được các doanh nghiệp và người dân quan tâm. Nguyễn Thanh Phúc (Trường Đại học Bách khoa), trưởng nhóm cho biết, sản phẩm trên được nghiên cứu chế tạo năm 2023 nhằm tự động hóa quá trình vệ sinh trong bốn chứa nước. Nhóm thiết kế sản phẩm gồm 2 bộ phận gồm: thời, gom cặn bẩn và hút cặn bẩn ra ngoài; đồng thời, đã thử nghiệm tại nhà một số hộ dân ở phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu) với kết quả lọc khoảng 80% cặn bẩn trong các bốn chứa nước. “Qua ngày hội, cả nhóm nhận được nhiều ý kiến góp ý từ các chuyên gia và người tham quan. Trên cơ sở đó, chúng em tiếp tục



Ban tổ chức tuyên dương các nhóm đoạt giải nhất tại cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố” năm 2024. Ảnh: NGỌC QUỐC

cải tiến hoàn thiện để sớm đưa sản phẩm ra thị trường phục vụ người dân”, Phúc chia sẻ. Một trong những điểm nhấn tại ngày hội là 11 gian hàng giới thiệu các sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng của huyện Hòa Vang, thu hút nhiều người dân tham quan, mua sắm. Bên cạnh đó, Thành đoàn tổ chức cuộc thi livestream bán các sản phẩm OCOP. Các bạn trẻ thể hiện tài năng dẫn dắt, thuyết trình và giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của từng địa phương đến người tiêu dùng trên nền tảng trực tuyến. Anh Lê Văn Lưu, Bí thư Đoàn xã Hòa Tiến cho biết: “Sau buổi livestream, các sản phẩm OCOP trên địa bàn được đông đảo người tiêu dùng biết đến và đặt mua trên

nền tảng trực tuyến. Đây là dịp để các bạn trẻ học hỏi, biết cách xây dựng nội dung sáng tạo và để giới thiệu, quảng bá, buôn bán các sản phẩm khởi nghiệp trên mạng xã hội”. Trong khuôn khổ ngày hội, ban tổ chức tuyên dương các sinh viên đoạt giải trong cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố” năm 2024. Trước đó, cuộc thi thu hút hơn 800 đề tài của sinh viên thuộc 13 trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu trên địa bàn thành phố. Ban giám khảo chọn 18 đề tài xuất sắc để trao giải, gồm: 2 giải nhất, 2 giải nhì, 4 giải ba và 10 giải khuyến khích. Trong đó, giải nhất trên lĩnh vực khoa học kỹ thuật công nghệ, y dược, công nghệ sinh học, hóa học thuộc về

nhóm tác giả đến từ Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng với đề tài “Ứng dụng thuật toán di truyền để phân tích đồng thời các hoạt chất trong thuốc đa thành phần”. Giải nhất lĩnh vực khoa học xã hội - nhân văn thuộc về nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) với đề tài “Khám phá những yếu tố thúc đẩy hành vi sử dụng công nghệ trợ lý giọng nói của người dùng tại Mỹ và Việt Nam, giúp nhà phát triển công nghệ tối ưu hóa sản phẩm”. Theo Sở Khoa học và Công nghệ, cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố” sau 7 năm tổ chức thu hút hơn 5.000 đề tài tham gia, góp phần thúc đẩy tinh thần nghiên cứu khoa học và phong trào sáng tạo của sinh viên thành phố. Từ các công trình nghiên cứu đoạt giải, nhiều nhóm sinh viên phát triển thành các bài báo đăng trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước. Đặc biệt, nhiều kết quả nghiên cứu tiếp tục được hoàn thiện, phát triển thành sản phẩm khởi nghiệp hoặc chuyển giao cho doanh nghiệp để ứng dụng vào thực tiễn.

Bí thư Thành đoàn Lê Công Hùng cho biết, Festival “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” được tổ chức hàng năm nhằm thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong đoàn viên, thanh niên. Đây là dịp để tuổi trẻ thành phố gặp gỡ, học hỏi và giới thiệu những ý tưởng, dự án khởi nghiệp mới đến các nhà đầu tư, doanh nghiệp. Thời gian tới, Thành đoàn tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn hướng nghiệp, tạo điều kiện vay vốn, giúp thanh niên khởi nghiệp bền vững. Đồng thời, kết nối với các doanh nghiệp nhằm hỗ trợ thanh niên trong quá trình xây dựng, phát triển các dự án khởi nghiệp từ ý tưởng đến triển khai thực tế. NGỌC QUỐC

Chung tay giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

Hội Cựu chiến binh thành phố phối hợp Thành đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng cho các thế hệ trẻ nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần tự hào dân tộc, lòng yêu nước nồng nàn.



Các cựu chiến binh giao lưu với đoàn viên, thanh niên. Ảnh: HOÀNG PHƯƠNG TRINH

Công tác phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh thành phố và Thành đoàn trong giáo dục chính trị tư tưởng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đổi mới theo nhiều hình thức đa dạng, có sức lan tỏa. Trong các dịp lễ, kỷ niệm, hai đơn vị phối hợp tổ chức liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng các cấp; chương trình nghệ thuật “Nền vinh hoa đó nên thiên sử vàng” chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; liên hoan nghệ thuật quần chúng “Bài ca đại đoàn kết” nhằm chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2024-2029... Mỗi đây, dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân, Thành đoàn phối hợp Hội Cựu chiến binh thành phố tổ chức chương trình “Giao lưu với các nhân chứng lịch sử” với chủ đề “Tiếp bước truyền thống cha anh, đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Chương trình có sự tham gia của các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, lãnh đạo Thành đoàn, Hội Cựu chiến binh thành phố, cùng hơn 160 cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên, sinh viên. Các cựu chiến binh và đoàn viên thanh niên được xem phim phóng sự về truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam và nghe các nhân vật kể về những trải nghiệm, khó khăn và thành công của họ. Chương trình cũng có sự tham gia của các đại biểu trẻ em giai đoạn 2023-2024 về việc phát huy quyền tham gia của trẻ em trong truyền thống các quyền và nghĩa vụ của trẻ em theo Luật Trẻ em 2016. Với mong muốn “không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau” của các đại biểu trẻ em, chương trình không chỉ góp phần nâng cao nhận thức về quyền tham gia của thiếu nhi, mà hiện thực hóa trong hành động, để các đại biểu thiếu nhi phát huy vai trò là nhân tố tích cực trong quá trình xây dựng thành phố thân thiện, lành mạnh với mọi trẻ em. KHÁNH NGÂN

cấp tổ chức trang trọng lễ thấp nền tri ân các anh hùng, liệt sĩ; triển khai mô hình nói chuyện tiếp lửa truyền thống “Sáng mãi màu hoa lửa”; “Nói chuyện nêu gương các anh hùng liệt sĩ”; thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng; thường xuyên tổ chức hành trình “đến với địa chỉ lịch sử để tăng cường giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Trong kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, liên hoan nghệ thuật quần chúng “Bài ca đại đoàn kết” nhằm chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2024-2029... Mỗi đây, dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân, Thành đoàn phối hợp Hội Cựu chiến binh thành phố tổ chức chương trình “Giao lưu với các nhân chứng lịch sử” với chủ đề “Tiếp bước truyền thống cha anh, đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Chương trình có sự tham gia của các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, lãnh đạo Thành đoàn, Hội Cựu chiến binh thành phố, cùng hơn 160 cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên, sinh viên. Các cựu chiến binh và đoàn viên thanh niên được xem phim phóng sự về truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam và nghe các nhân vật kể về những trải nghiệm, khó khăn và thành công của họ. Chương trình cũng có sự tham gia của các đại biểu trẻ em giai đoạn 2023-2024 về việc phát huy quyền tham gia của trẻ em trong truyền thống các quyền và nghĩa vụ của trẻ em theo Luật Trẻ em 2016. Với mong muốn “không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau” của các đại biểu trẻ em, chương trình không chỉ góp phần nâng cao nhận thức về quyền tham gia của thiếu nhi, mà hiện thực hóa trong hành động, để các đại biểu thiếu nhi phát huy vai trò là nhân tố tích cực trong quá trình xây dựng thành phố thân thiện, lành mạnh với mọi trẻ em. KHÁNH NGÂN

Thúc đẩy quyền tham gia các hoạt động xã hội của trẻ em

Thành đoàn, Hội đồng Đội thành phố thực hiện nhiều chương trình bảo vệ, chăm sóc, giáo dục, nhất là thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em đối với các hoạt động xã hội. Trong đó, chú trọng tạo môi trường để các em gặp mặt, đối thoại với đại diện lãnh đạo các cấp để thảo luận, bày tỏ, chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng.



Chương trình truyền thông “Phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em” dành cho thiếu nhi dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Hòa Vang. Ảnh: PV

Chủ tịch Hội đồng Trẻ em huyện Hòa Vang Cấp Trần Hà My (học sinh lớp 9/1, Trường THCS Nguyễn Phú Hoàng) chia sẻ: “Đây là động lực để bản thân phát huy, rèn luyện hết mình. Thời gian qua, chúng em được các cấp, các ngành, tổ chức xã hội quan tâm, chăm sóc, tạo điều kiện tốt nhất để được bảo vệ và phát triển toàn diện. Ngoài ra, được tham gia nhiều hoạt động để có cơ hội trình bày mong muốn, nguyện vọng của bản thân về phòng, chống tác hại của thuốc lá điện tử, chất kích thích trong học đường; đề xuất xây dựng các mô hình giúp nâng cao sức khỏe tâm thần, sức khỏe thể chất cho trẻ em trên địa bàn”. Đầu tháng 12-2024, Đoàn phường, Hội đồng Đội phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu) tổ chức kỳ

họp Hội đồng Trẻ em phường lần thứ 3, giai đoạn 2024-2025 với chủ đề “Tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam - Thiếu nhi Hòa Minh học lịch sử, viết tiếp trang sử vàng”. Các đại biểu trẻ em chia sẻ suy nghĩ về ý nghĩa ngày 22-12 đối với thế hệ trẻ nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2024) và 35 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2024); thảo luận cách tiếp cận mới trong học lịch sử như tham quan bảo tàng,

đọc sách, xem phim tài liệu... và tìm ra các phương thức hiệu quả để góp phần gìn giữ và lan tỏa truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc. Năm 2024, Hội đồng Trẻ em quận Hải Châu củng cố, kiện toàn 120 đại biểu cấp phường, 62 đại biểu cấp quận. Đồng thời, Quận đoàn, Hội đồng Đội quận tổ chức nhiều chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em. Ngoài ra, lấy ý kiến trẻ em về chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2024-2025. Hội đồng ghi nhận 27 ý kiến của các

đại biểu trẻ em về các chi tiêu cơ bản, hoạt động trọng tâm, đề xuất giải pháp nâng cao công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng trẻ em. Phó Bí thư Quận đoàn Lê Viên Thành cho biết, thông qua các kỳ họp do chính trẻ em trực tiếp điều hành, các em bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, trao đổi, đối thoại với đại diện lãnh đạo các ban, ngành, HĐND về những vấn đề liên quan đến trẻ em tại địa phương. Những ý kiến nêu tại kỳ họp không chỉ là ý kiến riêng của các đại biểu mà còn là mong muốn, tâm tư chung của hơn 15.000 thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn quận. Thành đoàn, Hội đồng Đội thành phố vừa tổ chức các hoạt động nhằm phát huy quyền tham gia của trẻ em và thúc đẩy các yếu tố chăm sóc sức khỏe tâm thần tích cực cho 30 thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt. Đối tượng tham gia là học sinh khối THCS tại các trường trên địa bàn quận Hải Châu, Thanh Khê, Cẩm Lệ có học lực và hạnh kiểm khá; hoàn cảnh khó khăn, chưa tin trong tham gia các hoạt động tập thể. Đặc biệt, giữa tháng 12, đơn vị tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng xây dựng truyền thông cho 50 đại biểu Hội đồng Trẻ em cấp thành phố. Theo đó, các đại biểu trẻ em tự chuẩn bị nội dung và

tổ chức chương trình truyền thông “Phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em” dành cho 50 thiếu nhi dân tộc thiểu số tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang). Các đại biểu trẻ em thành lập 5 nhóm xây dựng khung chương trình truyền thông với 4 phần riêng biệt. Đồng thời, phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo nhằm cung cấp những thông tin bổ ích, sinh động, dễ tiếp thu từ chính những mong muốn của các em về một chương trình truyền thông dành cho trẻ em. Theo Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Nguyễn Thị Anh Thảo, đây là chương trình đầu tiên do các đại biểu trẻ em lên kế hoạch và tổ chức thực hiện, cũng là hoạt động hiện thực hóa một trong những ý kiến đề xuất của các đại biểu trẻ em giai đoạn 2023-2024 về việc phát huy quyền tham gia của trẻ em trong truyền thống các quyền và nghĩa vụ của trẻ em theo Luật Trẻ em 2016. Với mong muốn “không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau” của các đại biểu trẻ em, chương trình không chỉ góp phần nâng cao nhận thức về quyền tham gia của thiếu nhi, mà hiện thực hóa trong hành động, để các đại biểu thiếu nhi phát huy vai trò là nhân tố tích cực trong quá trình xây dựng thành phố thân thiện, lành mạnh với mọi trẻ em. KHÁNH NGÂN

Thanh thiếu niên với chuyển đổi số trong giáo dục

Thanh thiếu niên đóng vai trò quan trọng và có thể góp phần tích cực vào quá trình chuyển đổi số trong giáo dục. Những sản phẩm kỹ thuật số có tính ứng dụng cao trong giáo dục của đoàn viên, thanh niên không chỉ nâng cao chất lượng học tập, mà còn thúc đẩy tinh thần sáng tạo, đổi mới trong toàn cộng đồng.

khuyến khích hoạt động, từ tháng 10-2024, Thành đoàn tổ chức chương trình đào tạo kỹ năng cho các đội với 4 chuyên đề, gồm: các vấn đề chung về thực trạng chuyển đổi số trong giáo dục hiện nay, các giải pháp đổi mới, cụ thể, thiết thực và hiệu quả; kỹ năng xây dựng và quản lý dự án; kỹ năng lãnh đạo và làm việc nhóm; kỹ năng thuyết trình và tư duy phân biệt. Bên cạnh đó, các dự án được tham gia chương trình workshop tư vấn và phát triển hoàn thiện dự án với sự tham gia hỗ trợ của các chuyên gia. Đồng thời, được tham quan, trải nghiệm thực tế một số mô hình chuyển đổi số tại Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng và Không gian sáng tạo số tại Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng). Đội thi đến từ Trường THPT Liên Chiểu xuất sắc giành giải nhất với dự án “Edumate - Ứng dụng



Đoàn viên thanh niên các trường trình bày ý tưởng dự án chuyển đổi số trong giáo dục. Ảnh: THIÊN DUYÊN

hỗ trợ học tập thông minh”. Dự án này không chỉ có giao diện đẹp mắt, thân thiện, tính năng thông minh, mà còn có tính ứng dụng rất cao trong giáo dục. Nguyễn Gia Hân - thành viên đội cho biết, ưu điểm của Edumate là có thể phân

tích hành vi học tập, để xuất nội dung phù hợp và tối ưu hóa quá trình tiếp thu. Bằng cách sử dụng nền tảng công nghệ AI, Machine Learning, Big data, ứng dụng có thể xử lý khối lượng dữ liệu lớn và cung cấp thông tin chi tiết về tiến

độ học tập. Ngoài ra, ứng dụng còn hỗ trợ đa ngôn ngữ, có các bài kiểm tra đánh giá và diễn đàn để chia sẻ tài nguyên học tập, phát triển kỹ năng mềm cho học sinh, sinh viên. “Đội mong muốn, qua dự án sẽ giúp các bạn học sinh, sinh viên trao đổi kỹ năng tự học, năng hứng thú học tập. Đồng thời, tạo ra công cụ hỗ trợ học tập hiệu quả đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018”, Hân chia sẻ. Không chỉ những dự án hỗ trợ học tập, đoàn viên, thanh niên đến từ các trường còn tạo ra nhiều sản phẩm kỹ thuật số với mục đích nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập. Trong đó, đáng chú ý là dự án “Xây dựng hệ thống chuyển ngữ dành cho học sinh khiếm thính nhằm nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập” của Đoàn Trường THPT Thanh Khê. Theo các thành viên của đội, bằng giải pháp xây

dựng web, ứng dụng chuyển ngữ trên điện thoại, dự án hỗ trợ học sinh khiếm thính trong học tập và giải trí ở mức độ đơn giản. Thông qua dự án, học sinh khiếm thính có thể học ngôn ngữ ký hiệu thông qua hình ảnh đồng bộ với nội dung được truyền đạt trong video, giúp tăng cường khả năng học hỏi, trải nghiệm và thu hẹp khoảng cách giao tiếp. Để thực hiện dự án này, nhóm đã tìm hiểu và đánh giá thực trạng ảnh hưởng của ngôn ngữ ký hiệu đến nhận thức và sự quan tâm của học sinh. Trong tương lai, nhóm nghiên cứu sẽ cải tiến ứng dụng với độ chính xác 90% và sẽ có mặt ở tất cả đồng điện thoại, cập nhật thêm các ngôn ngữ ký hiệu mới. Theo Phó Bí thư Thành đoàn Nguyễn Thị Anh Thảo, chuyển đổi số trong giáo dục không chỉ là việc ứng dụng công nghệ mà còn

đổi mới thay đổi tư duy học tập và giảng dạy. Đặc biệt, thế hệ gen Z với sự nhạy bén và sáng tạo đã nhanh chóng bắt nhịp và phát triển nhiều giải pháp đột phá. Các dự án nổi bật như ứng dụng quản lý thời khóa biểu điện tử, chatbot hỗ trợ giải bài tập hay các ứng dụng học tập thông minh đều có tính thực tiễn rất cao. Những ý tưởng này không chỉ nâng cao chất lượng học tập mà còn khuyến khích học sinh tích cực tham gia quá trình học, tạo ra môi trường học tập hiệu quả và đổi mới. “Thông qua hoạt động dự án, chúng tôi muốn tạo điều kiện, khuyến khích các em thanh thiếu nhi tham gia vào công cuộc chuyển đổi số, trước hết là để có kiến thức, sau đó là sáng tạo để chung tay lan tỏa chuyển đổi số mạnh mẽ trong cộng đồng”, chị Thảo nói. THIÊN DUYÊN

Liên Hợp Quốc thông qua "Công ước Hà Nội" về tội phạm mạng

Hàng tỷ người toàn cầu sẽ hưởng lợi từ sự an toàn trong thế giới thực và trực tuyến sau khi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) thông qua hiệp ước ràng buộc về mặt pháp lý về tội phạm mạng ngày 24-12-2024 và chọn thành phố Hà Nội (Việt Nam) là nơi đăng cai lễ ký kết vào năm 2025. Đây là lần đầu tiên một địa điểm của Việt Nam được ghi danh và gắn với điều ước đa phương toàn cầu liên quan lĩnh vực quan trọng được cộng đồng quốc tế hết sức quan tâm.



Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đồng thuận thông qua "Công ước Hà Nội" về tội phạm mạng. Ảnh: UN News

tất cả các quốc gia trong phòng, chống tội phạm mạng. Thứ hai, không chỉ thể hiện quan điểm, lợi ích của các nước phát triển mà còn phản ánh quan điểm, lợi ích của các nước đang phát triển, vốn gặp bất lợi trong quản trị công nghệ toàn cầu. Thứ ba, khẳng định vai trò trung tâm của LHQ trong điều phối nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế để ứng phó với tội phạm mạng.

Theo TTXVN, việc LHQ lựa chọn Hà Nội làm địa điểm tổ chức lễ mở ký công ước năm 2025 là dấu ấn quan trọng trong lịch sử đối ngoại đa phương của Việt Nam và 47 năm quan hệ đối tác Việt Nam-LHQ. Điều này phản ánh ý thế, uy tín quốc tế ngày càng cao của đất nước, cũng như sự tham gia đóng góp tích cực, trách nhiệm và thực chất của Việt Nam trong quá trình đàm phán công ước. Đây cũng là cơ hội để Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò thành viên có trách nhiệm, tin cậy của cộng đồng quốc tế, tích cực thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tham gia dẫn dắt quá trình xây dựng và định hình các khuôn khổ quản trị số toàn cầu, bảo đảm an ninh mạng và chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, tạo tiền đề triển khai thành công chiến lược chuyển đổi số để đưa đất nước sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

THULÊ

Năm 2024: Khi con người vượt qua các giới hạn

Từ việc AI giành giải Nobel đến thuốc ngừa HIV hiệu quả 100%, từ bản đồ não đầu tiên đến đại dương ẩn trong vũ trụ, năm 2024 chứng kiến loạt khám phá làm thay đổi căn bản hiểu biết của nhân loại về vũ trụ, sự sống và chính mình.

Khi nhiệt độ trái đất lần đầu tiên vượt ngưỡng 1,5°C so với thời kỳ tiền công nghiệp trong năm 2024, nhân loại đã đạt cột mốc đáng lo ngại. Ông Andrew Satchwell, chuyên gia kinh tế năng lượng tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Lawrence Berkeley, nhấn mạnh với PBS: "Tính cách đáng sợ của biến đổi khí hậu đang trở nên rõ ràng". Song, cũng chính trong năm đầy thách thức này, khoa học đã chứng minh khả năng phi thường của con người trong việc tìm ra những giải pháp đột phá.

Một trong những đột phá ấn tượng nhất trong lĩnh vực khoa học của năm 2024 đến từ lĩnh vực y tế với thuốc ngừa HIV lenacapavir. Theo Science, các thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn cho thấy hiệu quả ngừa HIV lên tới 100% ở nhóm phụ nữ và thiếu niên châu Phi, và 99,9% ở nhóm đối tượng đa dạng giới tính. Bà Linda-Gail Bekker, chuyên gia bệnh truyền nhiễm tại Đại học Cape Town, người dẫn đầu một trong hai thử nghiệm lâm sàng cho Gilead Sciences, nhấn mạnh tiềm năng to lớn của thuốc này trong việc giảm tỷ lệ nhiễm HIV toàn cầu. "Điều này có thể mang lại tiềm năng lớn, nếu chúng ta làm đúng, nghĩa là cần triển khai một cách quy mô và phổ biến rộng rãi", bà nói với Science.

Không chỉ dừng lại ở điều trị, các nhà khoa học còn đạt bước tiến quan trọng trong việc hiểu về cơ thể con người. Một khám phá đột phá được công bố vào tháng 10-2024: bản đồ não hoàn chỉnh đầu tiên của một sinh vật phức tạp: ruồi giấm Drosophila melanogaster. Theo PBS, bản đồ "connectome" lập sơ đồ kết nối giữa 140.000 nơ-ron, mở ra hiểu biết mới về vai trò của các vùng não khác nhau. Cùng với thành công này là phát hiện khoa học gây ngạc nhiên về quá trình lão hóa của con người khi cho thấy ở thế trẻ trải qua hai đợt lão hóa nhanh: một lần ở tuổi 44 và lần nữa ở tuổi 60, cũng theo PBS.

Năm 2024 cũng là năm đánh dấu thành tựu vượt bậc của AI trong khoa học khi hai nhà khoa học từ Google DeepMind, Demis Hassabis và John Jumper đoạt giải Nobel Hóa học cho mô hình AI Alpha Fold 2, có khả năng dự đoán cấu trúc của gần như tất cả 200 triệu protein mà các nhà khoa học đã tìm thấy, theo National Geographic. Khả năng này của AI mở ra cơ hội chưa từng có trong giải mã các khía cạnh phức tạp của hóa sinh, từ kháng kháng sinh đến các bệnh thần kinh.

Song song với đó, ở lĩnh vực vũ trụ, các nhà khoa học tìm thấy bằng chứng về sự tồn tại của đại dương ẩn trên Mặt Trăng Mimas của Sao Thổ vào tháng 2-2024, và sau đó là phát hiện tương tự trên Miranda, Mặt Trăng của Sao Thiên Vương vào tháng 10-2024, theo National Geographic. Những khám phá này làm thay đổi căn bản hiểu biết của chúng ta về khả năng tồn tại nước lỏng trong hệ Mặt Trời.

Trong lĩnh vực khám phá không gian, công ty Intuitive Machines của Texas ghi dấu ấn khi trở thành công ty đầu tiên hạ cánh thành công tàu thăm dò lên Mặt Trăng, theo PBS. Đồng thời, Trung Quốc cũng đạt thành tựu đáng kể khi tàu Hằng Nga 6 mang về những mẫu đá đầu tiên được thu thập từ "mặt tối" của Mặt Trăng, với dấu hiệu cho thấy hoạt động núi lửa bất ngờ trẻ hơn dự kiến. NASA cũng ghi nhận phát hiện thú vị khi tàu thăm dò Perseverance chụp những hình ảnh về tầng đá trên Sao Hỏa với các đốm vân như da báo, có thể là bằng chứng của vi sinh vật cổ đại. Vào tháng 5-2024, các nhà thiên văn phát hiện hành tinh Gliese 12 b, hành tinh chỉ hơi lớn hơn và ấm hơn Trái đất một chút, có thể là nơi trú ngụ của sự sống.

Rõ ràng, năm 2024 chứng kiến nhiều bước tiến khoa học đáng kinh ngạc, mở ra những chân trời mới trong hiểu biết của nhân loại; đồng thời cho thấy tiềm năng to lớn của sự kết hợp giữa trí tuệ của con người và công nghệ trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu. Có lẽ là trong điệp khúc cho mọi lĩnh vực khoa học trong năm 2024: còn rất nhiều điều chúng ta cần khám phá và học hỏi, và đó cũng là cơ hội để chúng ta tìm ra giải pháp cho những thách thức lớn của nhân loại.

TRẦN ĐẮC LUÂN

Thỏa thuận bước ngoặt

Công ước LHQ về Tội phạm mạng ("Công ước Hà Nội") gồm 9 chương và 71 điều là kết quả của 5 năm thương lượng liên tục và kéo dài giữa các quốc gia thành viên, nhằm xây dựng khuôn khổ pháp lý đa phương toàn diện, bao trùm nhằm ứng phó với những mối đe dọa ngày càng tăng trên không gian mạng. Đây cũng là lần đầu tiên sau gần 20 năm cộng đồng quốc tế mới có thêm một khuôn khổ pháp lý đa phương để xử lý tội phạm trong không gian mạng, mở ra chương mới trong hợp tác giữa các quốc gia với nhiều ý nghĩa quan trọng. Công ước sẽ có hiệu lực sau 90 ngày kể từ khi được bên ký kết thứ 40 phê chuẩn.

UN News chỉ ra 5 lý do chính tại sao thỏa thuận mang tính bước ngoặt này lại quan trọng đối với nhân loại. Thứ nhất, công ước được xem là công cụ quan trọng để chống lại mối đe dọa đang gia tăng về tội phạm mạng cả về quy mô, mức độ phức tạp và phạm vi tác động. Tội phạm mạng tăng kỷ lục 75% trong quý 3-2024 so với cùng kỳ năm trước, ước tính gây thiệt hại cho kinh tế thế giới khoảng 8.000 tỷ USD trong năm 2023 và dự báo lên đến 10.500 tỷ USD vào năm 2025, lớn hơn GDP của hầu hết các nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Thứ hai, các quốc gia tham gia sẽ hưởng lợi từ "mạng lưới 24/7" để thúc đẩy hợp tác quốc tế, cho phép hỗ trợ điều tra, truy tố, thu hồi tiền thu được từ tội phạm, hỗ trợ pháp lý và dân số. Thứ ba, đây là hiệp ước toàn cầu đầu tiên giải quyết cụ thể vấn đề bạo

lực tình dục đối với trẻ em được thực hiện bằng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT). Thứ tư, khuyến khích các quốc gia cung cấp cho nạn nhân quyền truy cập vào các dịch vụ phục hồi, bồi thường, hoàn trả và xóa nội dung bất hợp pháp, tùy theo luật pháp của mỗi quốc gia. Thứ năm, kêu gọi các quốc gia xây dựng các chiến lược phòng ngừa toàn diện, gồm đào tạo cho khu vực công và tư, chương trình phục hồi và tái hòa nhập cho người phạm tội, và hỗ trợ cho nạn nhân.

Dấu ấn Việt Nam

Dư luận quốc tế hoan nghênh việc thông qua công ước. Theo UN News, ngày 24-12, Tổng Thư ký LHQ António Guterres nhấn mạnh văn kiện là minh chứng cho thấy chủ nghĩa đa phương đang đi đúng

hướng ở những thời điểm khó khăn và phản ánh ý chí chung của các thành viên LHQ trong việc thúc đẩy hợp tác quốc tế nhằm ngăn chặn và đương đầu với tội phạm mạng. Bà Ghada Waly, Giám đốc điều hành Văn phòng LHQ về chống ma túy và tội phạm (UNODC), cho biết cơ quan này sẵn sàng hỗ trợ các quốc gia thành viên ký kết, phê chuẩn và thực hiện công ước bằng cách cung cấp các công cụ hỗ trợ xây dựng năng lực để bảo vệ kinh tế và lĩnh vực kỹ thuật số khỏi tội phạm mạng.

Trả lời phỏng vấn báo chí nhân sự kiện này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nói rõ hơn về ý nghĩa của công ước. Văn kiện này tạo khuôn khổ pháp lý đầu tiên ở cấp độ toàn cầu cho không gian mạng, khẳng định yêu cầu phải có sự tham gia của

Thể thao



SINGAPORE - VIỆT NAM

Chờ đẳng cấp lên tiếng

20 giờ hôm nay (26-12), trên sân Jalan Besar, đội tuyển Việt Nam gặp Singapore tại bán kết ASEAN Cup 2024. Làm khách trên sân có nhân tạo trước "những chú sừ tử biến" mang đến nhiều thách thức, nhưng người hâm mộ chờ đợi thấy trò HLV Kim Sang-sik khẳng định bản lĩnh, giành kết quả tốt để chiếm ưu thế trước trận bán kết lượt về trên sân nhà.

Singapore khó lường

Đội tuyển Singapore đi tiếp với ngôi nhì bảng A là kết quả bất ngờ, bởi ngoài Thái Lan, bảng đấu này có sự góp mặt của Malaysia. Ở trận đấu cuối cùng vòng bảng trên sân Bukit Jalil, Singapore phòng ngự kiên cường, không cho đối thủ ghi bàn để bảo toàn vị trí nhì bảng. Dưới thời HLV Tsutomu Ogura, đội bóng đảo quốc sừ tử có sự tiến bộ khi áp dụng lối chơi phòng ngự phản công. Sơ đồ chiến lược gia người Nhật Bản thường áp dụng là 4-2-3-1 với 2 tiền vệ làm nhiệm vụ cản quét và thu hồi bóng. Khi cần thiết, Singapore có thể chuyển sang thi đấu sơ đồ 4-1-4-1, dù đội hình này cũng rất nặng phòng ngự nhưng cân bằng hơn. Các cầu thủ Singapore sẵn sàng luân chuyển bóng từ thủ môn ở sân nhà, hoặc áp sát với cường độ cao. Điều khiến lời đá của đội bóng này trở nên nguy hiểm là khả năng tận dụng cơ hội tốt. Cụ thể, dù chơi phòng ngự nhưng Singapore ghi 7 bàn thắng - nhiều thứ 3 tại giải sau Thái Lan (18



Sân có nhân tạo tại Singapore mang đến nhiều thách thức, nhưng đội tuyển Việt Nam cần thích nghi tốt để giành kết quả có lợi. Ảnh: VFF

bàn) và Việt Nam (11 bàn).

Tại ASEAN Cup năm nay, dù không có sự phục vụ của 3 anh em nhà Fandi, Singapore vẫn sở hữu đội hình chất lượng. Phần lớn các tuyển thủ đội bóng đảo quốc sừ tử được tập hợp từ hai CLB hàng đầu nước này là Lion City Sailors và Tampines Rovers. Đây là hai đội bóng có màn trình diễn ấn tượng tại vòng bảng AFC Champions League 2 mùa giải này. Văng Ikhsan Fandi, hàng công Singapore đặt kỳ vọng vào Shawal Anuar, chân sút năm nay đã 33 tuổi. Mũi nhọn của Lion City Sailors chơi hay từ đầu giải, ghi 4 bàn thắng, dẫn đầu cuộc đua vua phá lưới tính đến hiện tại. Ở màn so tài với đội tuyển Thái Lan tại vòng bảng vừa qua, Shawal Anuar cũng ghi siêu phẩm đẹp mắt.

Bên cạnh đó, Kyoga Nakamura - cầu thủ nhập tịch gốc Nhật Bản

cũng là mối đe dọa lớn ở tuyến giữa Singapore. Không nổi bật về thể hình, nhưng với tư duy chiến thuật thông minh và khả năng điều phối lối chơi tốt, Nakamura trở thành "nhạc trưởng" của Singapore. Ngoài ra, đội hình của đội bóng này có một số cầu thủ nhập tịch gồm: Harhys Stewart (gốc xứ Wales), Jordan Emaviwe và Abdul Rasaq Akeem (Nigeria). Đây là những cầu thủ đã ra sân ở ASEAN Cup 2024 và ít nhiều để lại dấu ấn.

Đội tuyển Việt Nam cần thận trọng

Đội tuyển Việt Nam tự tin hướng đến bán kết, nhưng thầy trò HLV Kim Sang-sik cần thận trọng nếu muốn giành kết quả tốt. Sân có nhân tạo Jalan Besar là thách thức không nhỏ dành cho Nguyễn Quang Hải và các đồng đội. Ở trận đấu thứ 3 vòng bảng,

đội tuyển Việt Nam có trận hòa hủ vía trước Philippines cũng trên sân có nhân tạo Rizal Memorial. Lối chơi kiểm soát bóng bị phá sản hoàn toàn khi các học trò của HLV Kim Sang-sik không thể khống chế bóng và phối hợp nhuần nhuyễn. Đây là bài toán chiến lược gia người Hàn Quốc cần tìm lời giải ở trận đấu tới nay.

Singapore có lợi thế sân nhà, nên đội tuyển Việt Nam cần tránh để đối thủ hung phấn. Lúc này, lối đá tấn công "phủ đầu" có thể được HLV Kim Sang-sik lựa chọn. Đây cũng là cách tốt để khai thác điểm yếu phòng ngự của đối thủ. Tại vòng bảng, các trung vệ của Singapore thường thi đấu thiếu tập trung và gặp vấn đề trong khả năng phán đoán. Họ cũng xoay trở tương đối chậm chạp và rất sợ những cầu thủ có tốc độ và kỹ thuật tốt. Trận đấu ngược 2-4 của Singapore trước Thái Lan là ví dụ điển hình.

Hiện ngoài Nguyễn Văn Toàn chấn thương, các cầu thủ còn lại sân đấu khá đông. Trước đó, Đình Triệu trấn giữ khung thành của đội tuyển Việt Nam ở trận thắng Myanmar 5-0. Bộ 3 trung vệ có thể là Bùi Tiến Dũng, Phạm Xuân Mạnh và Nguyễn Thành Chung. 2 hậu vệ cánh nhiều khả năng vẫn là Nguyễn Văn Vi và Trương Tiến Anh. Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Hoàng Đức đang thi đấu tốt ở hàng tiền vệ. Nguyễn Xuân Sơn sau khi ghi 2 bàn và thực hiện 2 kiến tạo ở trận gặp Myanmar sẽ tiếp tục lĩnh xướng hàng công. Bên cạnh chân sút của CLB

Lịch sử ủng hộ đội tuyển Việt Nam

Trong 20 lần so tài gần đây, đội tuyển Việt Nam giành 7 chiến thắng, hòa 9 và chỉ thua 4 trận trước Singapore. Tính ra, từ sau thất bại 0-1 trước Singapore tại Tiger Cup 1998 (tiên thân của ASEAN Cup), Việt Nam duy trì thành tích bất bại khi đối đầu Singapore. Xét thành tích đối đầu riêng tại ASEAN Cup, Việt Nam thắng 3, hòa 5 và thua 1 trận trong 9 lần chạm trán Singapore. Lần gần nhất 2 đội gặp nhau ở ASEAN Cup là năm 2022, khi đó Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV Park Hang-seo hòa đối thủ 0-0 trên sân khách.

Thép Xanh Nam Định, HLV Kim Sang-sik có thể dùng 2 cầu thủ tấn công khác là Bùi Vi Hào và Nguyễn Tiến Linh. Bùi Vi Hào ghi 1 bàn trước Myanmar và được kỳ vọng tiếp tục tỏa sáng ở trận đấu với Singapore. Trong khi đó, Nguyễn Tiến Linh và Nguyễn Xuân Sơn cho thấy sự ấn tượng trong trận đấu cuối vòng bảng. Sau màn trình diễn chói sáng trước Myanmar, Nguyễn Xuân Sơn sẽ được các hậu vệ Singapore theo sát. Do đó, kịch bản rất dễ xảy ra Xuân Sơn sẽ tạo cơ hội cho những cầu thủ chơi cạnh mình. Quang Hải, Hoàng Đức và có thể là Tiến Linh, Vi Hào cần tranh thủ chớp thời cơ. Những pha dứt điểm một chạm chuẩn xác ở tuyến 2 là điều các cầu thủ Việt Nam phải xác định tinh thần trước giờ bóng lăn.

PHI NÔNG



Ký sự Pháp đình

Hậu quả từ một câu nói

Chi vì câu nói không "thuận tai" của hàng xóm và phớt lờ giọng điệu, thiếu kiểm chế của bản thân, T.Q.A (SN 1992, huyện Hòa Vang) đã đẩy chuyện nhỏ lên thành chuyện to và trở thành bị kịch của gia đình.

Tại pháp đình hôm ấy, xuất hiện những người phụ nữ với gương mặt thất thần, buồn bã. Họ là mẹ, vợ và người thân của T.Q.A. Phiên tòa diễn ra, A. trình bày toàn bộ diễn biến vụ việc, đồng thời gửi đến bị hại và gia đình lời xin lỗi chân thành và mong được tha thứ. Đứng trước bàn khai báo, bị cáo mới thấy hết tội lỗi mình gây ra. Từ 22-10-2023, sau khi nhậu xong, anh N.D.N (SN 1982) cùng anh N.V.P (SN 1972) và ông H.Q.D (SN 1967, huyện Hòa Vang) lên ô-tô trở về nhà. Trên đường đi, anh P. trao đổi qua điện thoại với T.Q.A thì ông D. nói chèn vào: "Thằng nó nói lời lạt giọng hai lời". Nghe thế, A. cúp máy rồi đến nhà anh N. tìm gặp ông D. để hỏi chuyện. A. bắt gặp ông D. đang ngồi trên ghế nhựa trước sân nhà anh N., nên đến gần lớn tiếng: "Àn bây giờ bắt cứ đứng nói bậy, rằng ông biết tôi sống như thế nào mà nói kiểu đó". Ngay lập tức, cả hai xảy ra cãi vã. Sau đó, A. lấy đoạn cây gỗ gần đó đánh vào vùng đầu ông D. Nạn nhân bị té ngã đập đầu, dẫn đến thương tích nặng.

Tại tòa, T.Q.A khai nhận toàn bộ hành vi phạm phạm tội của mình. Bị cáo trình bày, do bản thân đã có hơi men, lại nghe ông D. nói xấu mình nên không kiểm chế được bản thân. Bị cáo và bị hại đều là hàng xóm láng

giếng thân thiết, trước giờ không có mâu thuẫn gì. Theo A., sau khi đánh ông D., nhận thấy hành động của mình là sai trái nên bị cáo cùng những người xung quanh đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện. Những ngày ông D. nằm viện, bị cáo cùng gia đình thường xuyên thăm hỏi, động viên cũng như chịu toàn bộ chi phí điều trị, thuốc men và bồi thường một số tiền để bị hại bồi bổ sức khỏe. Bị hại H.Q.D xác nhận đã nhận được tiền bồi thường của gia đình bị cáo, đồng thời không yêu cầu gì thêm và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho A.

Theo hội đồng xét xử, hành vi của A. là nghiêm trọng. Dù thoát chết nhưng ông D. phải đối mặt với những vết thương về thể xác và tinh thần. Hội đồng xét xử phân tích, chi vì một câu nói khó nghe, bị cáo A. đã dùng đoạn gỗ đánh vào vùng đầu ông D. Đây là vùng trọng yếu của cơ thể con người, gây nguy hiểm đến tính mạng của ông D. Việc ông D. không chết, chi bị tổn thương cơ thể 48% là do được cấp cứu kịp thời. Nghe phần tích của hội đồng xét xử, ánh mắt bị cáo A. buồn bã và tỏ ra ăn năn hồi cải về tội lỗi của mình.

Qua xem xét các tình tiết giảm nhẹ, hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố tuyên phạt bị cáo T.Q.A 7 năm tù về tội "Giết người". Thực tế cho thấy, nhiều vụ án, chi cần đối tượng, nạn nhân bớt đi một vài lời thì hậu quả đã không xảy ra. Nhiều đời tương khi bị bắt vào khung hình vì sao mình lại hành động hung hãn đến vậy, nhưng khi hồi hận thì đã muộn.

TRÍ DŨNG

QUẢNG CÁO ME TRANG COFFEE

SeABank

BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

MB